

เทรดวอร์ไม่มีผลต่อ 5G

>> หน่วยงานรัฐ-นักวิชาการเผยไทยเป็นตลาดเสรี



ประมูลคลื่น 700 ของ กสทช. ในวันที่ 19 มิถุนายนอีกด้วย

นายสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ช่วงทดสอบระบบ 5G เชื่อว่าไม่มีผลกระทบ เพราะเป็นเรื่องของการวิจัยและพัฒนา เนื่องจากประเทศไทยยึดหลักบริหารเสรีและเป็นธรรม ดังนั้นไม่น่าจะมีผลกระทบในเรื่องนี้

ขณะที่แหล่งข่าวจาก กสทช. ให้ความคิดเห็นในทำนองเดียวกันว่าไม่น่ามีผลกระทบแต่อย่างใด เพราะประเทศไทยนั้นเปิดกว้างสำหรับการค้าขาย ส่วนการประมูลคลื่น 700 ในเดือนนี้

ก็ไม่ได้ระบุให้โอเปอเรเตอร์ต้องติดตั้งอุปกรณ์ระบบ 5G ไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเป็นแบรนด์ของค่ายใด

“เชื่อว่าประเทศไทยคงยังไม่ถึงขั้นที่จะเลือกข้างเพียงแต่ถ้าเลือกอุปกรณ์ติดตั้งแล้วต้องมีความปลอดภัยขั้นสูง และ ตอน

นี้ก็ได้สัญญาอะไรจากภาครัฐบาล มีแต่ให้เดินหน้าประมูลคลื่น 5 จี ซึ่งตอนนี้ กสทช.อยู่ระหว่างการนำข้อมูลจากการประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมมาพิจารณาเพราะโอเปอเรเตอร์ต้องการให้ลดราคาประมูลขั้นต่ำลงมาจากราคา 17,584 ล้านบาท เพราะราคายังสูงเกินไป” แหล่งข่าวกล่าว

นายสืบศักดิ์ สืบภักดี นักวิชาการด้านโทรคมนาคม และ

กสทช.-ดีอี-นักวิชาการชี้สงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา ไม่มีผลกระทบต่อ 5G ในประเทศไทย เผยเป็นประเทศเสรีทางการค้า

สงครามการค้าระหว่างประเทศจีน และ สหรัฐอเมริกา ยกกระดับความรุนแรงตั้งแต่สหรัฐอเมริกาประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนวงเงิน 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากนั้นประธานาธิบดี “โดนัลด์ ทรัมป์” สั่งแบนสินค้า “หัวเว่ย” ถัดจากนั้นเพียงไม่กี่วัน “กูเกิล” แบน

มือถือ “หัวเว่ย” เมื่อมีปฏิกิริยาตอบโต้จากทางจีน อย่างร้อนแรง สหรัฐฯยอมถอยและมีคำสั่งยกเลิกชั่วคราวเป็นเวลา 90 วัน หลายคนคงตั้งคำถาม? แล้วประเทศไทยจะมีผลกระทบต่อสงครามการค้านี้หรือไม่ เพราะประเทศไทยอยู่ระหว่างการทดสอบระบบ 5G โดยใช้อุปกรณ์จาก

“หัวเว่ย” โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี ทดสอบ 5G Testbed ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการทดสอบ 5G มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ร่วมกับ เอไอเอส และทรูมูฟ เอช ทดสอบ “5G AI/IoT Innovation Center” ณ ชั้น 9 อาคารวิตะ 100 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมไปถึงแผน

ผู้บริหารโครงการฝ่ายพัฒนา
นวัตกรรมและผู้ประกอบการ
สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กล่าวว่า ความเป็นจริงแล้วกระแสการกดดันโดยสหรัฐอเมริกาต่อประเทศในแถบอาเซียนนี้ น่าจะมีความเคลื่อนไหวอยู่โดยประเทศมหาอำนาจ แต่ประเทศในอาเซียนส่วนใหญ่ยังวางตัวเป็นกลางและพยายามไม่เข้าไปเป็นคู่ขัดแย้งในกรณีดังกล่าว

ทั้งนี้ ในระหว่างนี้ทุกประเทศจะคล้ายๆ กัน คือ เปิดรับเทคโนโลยีจากทุกค่าย ทั้งอเมริกา ยุโรป จีน อยู่ โดยเฉพาะประเด็นเทคโนโลยี 5G ที่ทุกค่ายเองก็พยายามใช้คอนเนกชันเพื่อปิดกั้นเทคโนโลยีตัวเองให้ได้ ในภูมิภาคนี้แต่โดยระดับนโยบายของทุกประเทศแถบนี้ ตอนนี้อย่างไม่มีประเทศไหนแทรกแซงเรื่อง

การใช้อุปกรณ์โทรคมนาคม ณ ตอนนี้เพราะไม่แน่ใจว่าแต่ละประเทศจะทนกระแสกดดัน หรือสร้างอำนาจต่อรองมาตามอำนาจได้แค่ไหน

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย)ฯ สำหรับประเทศไทย คาดว่า 5G จะสร้างรายได้มากกว่า 56,700 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 2 ล้านล้านบาท ภายในปี 2035 หรืออีก 16 ปีข้างหน้า โดยจะส่งผลถึง 4.56% ของ GDP ไทย อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง คือ ภาคการผลิต รองลงมาคือ การเกษตร และค้าปลีก ■



นสพ. เดลินิวส์ ฉบับประจำวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562☀... ผ่านวันเลือกตั้งไป 2 เดือน ในที่สุด! สมัยประชุมรัฐสภา เปิดอย่างเป็นทางการ ได้ประธานสภาผู้แทนราษฎรนั่งครบประธานรัฐสภาและประธานวุฒิสภาเป็นที่เรียบร้อย(โรงเรียนคสช.)☀ ขณะรายงานท่านผู้อ่านยังไม่เห็นตัว “ท่านประธานที่เคารพ” ผู้มีภารกิจแรกนัดประชุมลงมติ “เลือกนายกฯ” ในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองแนบมาตามข้อกำหนดรัฐธรรมนูญ☀ บรรยากาศจัด

ตั้งรัฐบาลก่อนหน้านี้ดู “ลงตัว” หลังเจรจากันเข้มข้นต่อรองกันแบบเชือดเฉือน- จริงๆ ประชาธิปไตย, ภูมิใจไทย ก็ตั้งใจร่วมรัฐบาลพลังประชารัฐ แต่ “สร้างรอลา” เพื่อผู้ลงคะแนนให้พรรคได้ความรู้สึกเชิงบวก เพราะ “ร่วม-ไม่ร่วม” เป็นประเด็นขัดแย้งสูงโดยสุดท้ายก็โหน มติพรรคชี้ขาด☀ จำได้ไหม? “ตริศุล” เคยใส่ตัวเลขส.ส.รัฐบาลปริ่มน้ำ 253-258 ซ้ำแหละตัวเลขคือความต่าง 5 เสียงนั้นอยู่ที่ เศรษฐกิจใหม่ ที่(อดีต)หัวหน้ากับ 5 ส.ส.ถูกพรรคอื่นคนละฝั่ง คำตอบล่าสุด 258 ยืนไว้ *ไม่นับงูเห่าซุบเสียงไว้ข้างนอก*☀ อีกฝ่าย เพื่อไทย เหงๆ 7 พรรคพันธมิตรด้านคสช.สืบทอดอำนาจผูกกันไม่ติด... อนาคตใหม่โดนหลายขนานหัวหน้า ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งงดปฏิบัติหน้าที่ส.ส. หากสถานการณ์ร่วมประชุมได้ก็โหวตไม่ได้ ระหว่างรอผลการไต่สวน☀ โวยวายไปพรรคถูกรุมถล่มเพื่อกำจัดพันทาง?... อันนี้ก็มองเห็นว่าใช่... ประเด็นคือ พลาดเอง หลายเรื่องตั้งแต่ **ครอบครองหุ้นสื่อ, กู้เงินหัวหน้า** ในหลายประเทศหากู้แบงก์ทำได้แต่กับบุคคลเข้าเกณฑ์บริจาค-โจทยยากๆของพรรคคนรุ่นใหม่ทั้งสิ้น

.....☀ กรณีหุ้นสื่อ เมื่อมีมาตรฐาน “หยุดปฏิบัติหน้าที่” ก็จับตา ส.ส.อีกหลายสิบที่ ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยและ เรื่องไกร ลีภิพัฒน์นะ อดีตไทยรักษาชาติ ร้องต่อ กกต. เมื่อพบคุณสมบัติ “ต้องห้าม” เหมือนธนาธรก็ควรโดนงดทำหน้าที่เช่นกัน สมาชิกสภาผู้แทนฯหายไบบาน☀ การเมืองช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐประหารมา ประชาธิปไตย หลายอย่างมีปาฏิหาริย์ +มหัศจรรย์พันลึก... ประชาชนอาจทำอะไรได้ไม่มากนักนอกจากติดตามใกล้ชิดและจดจำ *ใครทำอะไร-ตาวีเศษดูอยู่!*☀... ชักยั้งไง? ให้หัวหน้าคสช. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้ม.44 ขยายเวลาชำระค่าวงเงินประมูลคลื่นความถี่ 4G โดยกสทช.ผู้ซังกัหวังให้ผู้ประกอบการ เอไอเอส, ทรูมูฟเอช, ดีแทค มีทุนมาประมูลคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์ (เรียกคืนจากทีวี่ดิจิทัล) พัฒนา **สื่อสาร 5G** ไปพร้อมกับกลุ่มหัวแถวอย่างเกาหลี, ญี่ปุ่น, อเมริกา, จีน?☀ ล่าสุดทั้ง 3 พี่เบิ้มมือถือเบอร์

ตัวโก่งหลังเห็นตัวเลขขั้นต่ำกว่า 17,000 ล้านบาทสูงเวอร์... แนวโน้มไปต่ออยาก... ทำได้คือเจ้าภาพกสทช. ฐากร ตัณฑสิทธิ์ กดให้ลดลงหรือเพิ่มเงื่อนไขตามเอกชนเสนอ ไปไม่รอดกินใบอนุญาตได้ (แบบทีวีดิจิทัล)☺ สมมุติ กสทช. ยื่นกรณตัวเลขนี้เหมาะสม แล้วพบว่าผู้ประกอบการเมินหน้าหนีไม่ร่วมประมูล... ที่ ขยายเวลา ชำระค่างวดให้ไปแล้ว จะเป็นภาครัฐเสียค่าโง่อีกหรือเปล่า?☺... เครียดข้อพิพาทการค้า 2 ยักษ์ “อเมริกา-จีน” น้ำมันดิบราคาพุ่งแบบกู่ยังไม่กลับ เช่นเดียวกับ ตลาดหุ้นไทย เคยขึ้นไปถึง 1,800 จุดตอนนี้ฉิวเฉียดจะหลุด 1,600 ร่อแร่ทั้งกระดาน โคนเทขายหนักสุดก็ปดท. ทั้งกลุ่มหัวทิ่มตลอดสัปดาห์ นักช้อนซื้อ-ช้อนหักกันหลายรอบ!☺... ว่าด้วยกัญชา? นับแต่เป็นปรากฏการณ์แล้วฝ่ายการเมืองนำมาหาเสียงครึกโครมมีผู้ไม่เคยใช้ทดลองใช้ “น้ำมันสกัด” เยอะมากจนรองเลขาฯอย. นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เตรียมจัดการรองรับความต้องการทางการแพทย์... 1. กัญชาของกลาง 2. ได้จากการบริจาค 3. นำเข้า☺ ก็อยากร่วมแบ่งปันความคิดเห็น ประเด็น “เสรี” จำกัดความให้ชัดถึงดูว่าไม่ใช่ยาเสพติดแต่ก็ไม่ใช่พืชผักเช่นพริก, มะเขือเช่นที่กูรูกัญชา เดชา ศิริภัทร เปรียบไว้... ช่วงนี้อย.ควรสนับสนุนให้เครือข่ายที่ได้รับอนุญาตปลูก สร้างผลผลิตเพิ่ม☺ เป็นห่วงก็วิธีใช้เพื่อให้ได้ประโยชน์ตามต้องการ เข้าใจ! กรมการแพทย์ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ แถลงข่าวอีกด้านของการใช้กัญชารักษาโรค ไม่ใช่ชักใบให้เรือเสียเพียงบอกในแสงสว่างนั้นมี ความมืด ถูกห้ามส่งโรงพยาบาลหลายราย☺ อันนี้ “ตริศุล” เล่าสู่กันฟังมีเพื่อนพ้องอยากทดลองว่ากันว่าหยอดได้ลิ้น 1 หยดก่อนนอนจะหลับสบายก็เอาตามนั้นแต่ด้วยไม่ถนัดเลยกลายเป็น 2-3 หยด ที่เกิดขึ้นคือ

มือไม้ตัวลั่นหัวใจหวีจนไม่กล้านอน ด้วยความรู้สึกว่าหากหลับไปอาจไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีก?★ มันเกิดขึ้นจริง ไม่ใช่น้ำมันสกัดกัญชาเป็นโทษ จริงๆมีประโยชน์ ประเด็นคือต้องรู้วิธีและปริมาณเหมาะสม สัมพันธ์กับอาการบ่งชี้... เตือน **ผู้ไม่เข้าใจ** หามาใช้เองอาจเผชิญสถานการณ์อันตราย **ทุกอย่างมีคุณมีโทษ-ต้องใช้ให้ถูก!**★... เคยติดตามชมรายการอาหารของเชฟคนดัง เจมี โอลิเวอร์ โดนใจตั้งแต่หลายปีโน้นเสนอเมนูสุขภาพเด็กให้นายกอังกฤษนั่นคือ แกงเขียวหวาน ของไทย ไม่น่าเชื่อ วันนี้ธุรกิจภัตตาคาร 25 แห่งของเขาปิดไปแล้ว 22 ington ลีนเป็นพันล้าน พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยน เช่นเดียวกับอีกหลายๆอย่างกระทบจากเทคโนโลยี★ ในบ้านเราเอง คนออกจากบ้านไปภัตตาคารน้อยลงมากอยากกิน ก็ใช้บริการผ่านแอป ไลน์แมน,แกรบฟู้ด,สตาร์,ฟู้ดแพนด้าเยอะเยอะไปหมด จัดซื้อจัดส่งถึงบ้าน... อีกไม่นานร้านอาหารใหญ่โตอาจเหลือเพียงครัวชายผ่านแอปบนมือถือ **ทุกธุรกิจจะคงอยู่ได้ต้องทันความเปลี่ยนแปลง!**★... **น่าสนใจ** เลี้ยเมาส์ราขับเคลื่อนชนรตารวจรองผู้กำกับเสียชีวิตพร้อมภรรยาตกลงจ่ายค่าเยียวยา 45 ล้านบาท... โทษเมาขับรถเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะออกมาอย่างไร, ต่างจากคดีเลี้ยเบนซ์เมายาชนรตอย่างสด 2 นศ.ปริญญาโท ที่โดนคุก 4 ปีไม่รอกการลงอาญาหรือไม่?★... สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่(NEA) เชิญร่วม **โครงการพัฒนาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ** จุดประกายความคิดด้านการตลาดสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ พร้อมกิจกรรมการทำ Business Model Canvas เพื่อส่งเข้าประกวด **แผนธุรกิจยอดเยี่ยม** ชิงทุนทำธุรกิจ เพิ่มเติมที่ nea.ditp.go.th★ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม(ประเทศไทย) เชิญเที่ยวชมงาน “**ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย ประจำปี 2562**” ภายใต้แนวคิด “**อัตลักษณ์แห่งคุณค่า ผ้าขาวม้าอาเซียน**” ที่ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์ วันนี้สุดท้าย★



เห็นแข็งขึ้นอยู่เป็นนานสองนานพอเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะหรือประชาพิจารณ์ ร่างประกาศจัดสรรคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์ เพื่อให้บริการ 5 จี จูการ์ คัดฉาสิทธิ์ เลขานุการ กสทช. คงจะเจอเสน่ห์ะจิงจิงเข้าไป เลยประกาศยอมรับว่าประเด็นราคาค่าคลื่น ที่เอกชนเรียกร้องว่าแพงเกินไปนั้น ฟังแล้วถือว่ามีเหตุผลมาก...@ เลขานุการ กสทช. บอกว่า บริการ 5 จี ต้องใช้คลื่นจำนวน 200 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นไป แต่ขณะนี้ค่ายมือถือครอบครองคลื่นอยู่รายละเอียดประมาณ 50 เมกะเฮิรตซ์เท่านั้น หากขายคลื่นในราคาที่สูง ก็จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการให้บริการและเงินที่จะนำมาลงทุนวางโครงข่าย 5 จี จึงจะรับเรื่องไปพิจารณาให้รอบคอบอีกครั้ง...@ ประเด็นที่ว่าราคาแพงนั้น สืบเนื่องมาจากการกำหนดราคาค่าคลื่น แบ่งเป็น 3 ไบนูญาต ไบนูญาตละ 10 เมกะเฮิรตซ์ ราคาใบละ 17,584 ล้านบาท

ระยะเวลาชำระเงิน 10 ปี
ระยะเวลาไบนูญาต 15 ปี
ซึ่งขณะนี้ก็มีคลื่นแล้วว่าอาจมีการปรับลดราคาให้อีก...@ การจัดสรรคลื่นใน

ครั้งนี้ยังมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างจากครั้งอื่นๆ ที่จะต้องนำเงินส่งเป็นรายได้ของรัฐ โดยครั้งนี้จะนำไปใช้ช่วยเหลือเหล่าบรรดาผู้ประกอบการที่วิดิิจิทัล ซึ่งจะต้องได้รับการเยียวยาเนื่องจากคลื่น 700 เดิมเป็นคลื่นที่ใช้ในการให้บริการทีวี ...@ เริ่มจากเงินก้อนแรกจะนำไปจ่ายคืนให้กับทีวีดิจิทัล 7 ช่องที่คลื่นไบนูญาต เป็นจำนวน 3,700 ล้านบาท และอีกส่วนนำไปสนับสนุนการจ่ายค่าเช่าโครงข่าย (MUX) ทีวีดิจิทัลอีก 9.5 ปี รวมทั้งค่าประมูล 2

งวดสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินราว 36,000-37,000 ล้านบาท...@ จากที่ขายสินค้าไอทีให้นักช้อปขายเป็นหลัก ลาชาต้า เห็นอัตราเติบโตของยอดขายจากฝั่งนักช้อปหญิง จนต้องหันมาคว้าตลาดนี้ให้ได้อยู่หมัด โดยหลังเปิดตัว LazInStyle แหล่งรวมแบรนด์ยอดนิยมจากร้านค้าออนไลน์เมื่อเดือน ต.ค.ปีก่อน ก็ทำยอดขายโตขึ้นถึง 60% อันมาจากพลังหญิงล้วนๆ...@ ธนิตา ชูวัฒนา ซีอีโอ ลาชาต้า ไทย เล่าว่า มีนักช้อปหญิงถึง 22% ที่ซื้อของออนไลน์ทุกวัน ขึ้นตัววันละ 1 ออเดอร์ นอกจากนั้นพวกเขายังซื้อหลากหลาย โดยสินค้ายอดนิยมมีตั้งแต่เครื่องสำอาง สกินแคร์ เครื่องประตันทนผิว เสื้อผ้า เครื่องประดับ และกระเป๋า ที่ซื้อเยอะซื้อเยอะ...@ เสนอตัวเป็นทางเลือกใหม่ GET FOOD แอปพลิเคชันจัดส่งอาหาร ตามตามด้วยโปรร้อนแรง "Flash Deal" ตีลดเมนูดังลด 50-70% แคมโปรส่งฟรีทั่วกรุงเทพฯ (ภายในระยะ 5 กิโลเมตร) เริ่มตั้งแต่วันที่ 24-31 พ.ค.2562 อาทิ ร้านอินารี, ราชาคอหมูย่าง, ตำแหลก ขอเชิญสั่งเพื่อความสุขต่อปากและท้อง...@ เพลย์ลิสต์ใหม่ของ Spotify "Thailand Discovers" ที่ถูกแฟนชาวไทยค้นพบมากที่สุดในช่วง 60 วันที่ผ่านมา ประกอบด้วย Whal & Dolph วงอินดี้ป๊อปสัญชาติไทยที่เปิดตัวด้วยซิงเกิ้ลแรกในปี 2559 ขึ้นแท่นอันดับ 1 ในลิสต์ 10 ตามมาด้วยเกิร์ลกรุ๊ป ITZY, Polycat, NINE BY NINE, อิงค์ วรินทร์, The Toys, ปาล์มมี, YOUNGOHM, ป๊อบ ปองกูล และ TOMORROW X TOGETHER...@ แฟนๆฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่เพิ่งจบฤดูกาลไปคงต้องลุ้นกันหนักหน่อยหลังจากข่าวที่ว่าแฟนบู๊ก ทำดีถ้ายทอดศดพรีเมียร์ลีกในไทย 3 ฤดูกาลที่จะถึง หลุดมือไปนั้น ได้กลายเป็นเรื่องจริงแบบเงียบกริบ ส่วนผู้ใดจะรับช่วงต่อ ก็คงต้องชัดเจนและจบในเร็ววัน...@



นสพ. เดลินิวส์ ฉบับประจำวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562☀... ผ่านวันเลือกตั้งไป 2 เดือน ในที่สุด! สมัยประชุมรัฐสภา เปิดอย่างเป็นทางการ ได้ประธานสภาผู้แทนราษฎรนั่งครบประธานรัฐสภาและประธานวุฒิสภาเป็นที่เรียบร้อย(โรงเรียนคสช.)☀ ขณะรายงานท่านผู้อ่านยังไม่เห็นตัว “ท่านประธานที่เคารพ” ผู้มีภารกิจแรกนัดประชุมลงมติ “เลือกนายกฯ” ในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองแนบมาตามข้อกำหนดรัฐธรรมนูญ☀ บรรยากาจัด

ตั้งรัฐบาลก่อนหน้านี้ดู “ลงตัว” หลังเจรจากันเข้มข้นต่อรองกันแบบเชือดเฉือน- จริงๆ ประชาธิปไตย, ภูมิใจไทย ก็ตั้งใจร่วมรัฐบาลพลังประชารัฐ แต่ “สร้างรอลา” เพื่อผู้ลงคะแนนให้พรรคได้ความรู้สึกเชิงบวก เพราะ “ร่วม-ไม่ร่วม” เป็นประเด็นขัดแย้งสูงโดยสุดท้ายก็โหน มติพรรคชี้ขาด☀ จำได้ไหม? “ตริศุล” เคยใส่ตัวเลขส.ส.รัฐบาลปริ่มน้ำ 253-258 ซ้ำแหละตัวเลขคือความต่าง 5 เสียงนั้นอยู่ที่ เศรษฐกิจใหม่ ที่(อดีต)หัวหนากับ 5 ส.ส.ลูกพรรคยืนคนละฝั่ง คำตอบล่าสุด 258 ยืนไว้ *ไม่นับงูเห่าซุบเสียงไว้ข้างนอก*☀ อีกฝ่าย เพื่อไทย เหงๆ 7 พรรคพันธมิตรด้าน คสช.สืบทอดอำนาจผูกกันไม่ติด... อนาคตใหม่โดนหลายขนานหัวหน้า ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งงดปฏิบัติหน้าที่ส.ส. หากสภานุญาตร่วมประชุมได้ก็โหวตไม่ได้ ระหว่างรอผลการไต่สวน☀ โวยวายไปพรรคถูกรุมถล่มเพื่อกำจัดพันทาง?... อันนี้ก็มองเห็นว่าใช่... ประเด็นคือ พลาดเอง หลายเรื่องตั้งแต่ **ครอบครองหุ้นสื่อ, กู้เงินหัวหน้า** ในหลายประเทศหากู้แบงก์ทำได้แต่กับบุคคลเข้าเกณฑ์บริจาค-โจทยยากๆของพรรคคนรุ่นใหม่ทั้งสิ้น

.....☀ กรณีหุ้นสื่อ เมื่อมีมาตรฐาน “หยุดปฏิบัติหน้าที่” ก็จับตา ส.ส.อีกหลายสิบที่ ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยและ เรื่องไกร ลีภิพัฒน์นะ อดีตไทยรักษาชาติ ร้องต่อ กกต. เมื่อพบคุณสมบัติ “ต้องห้าม” เหมือนธนาธรก็ควรโดนงดทำหน้าที่เช่นกัน สมาชิกสภาผู้แทนฯหายไปบาน☀ การเมืองช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐประหารมา ประชาธิปไตย หลายอย่างมีปาฏิหาริย์ +มหัศจรรย์พันลึก... ประชาชนอาจทำอะไรได้ไม่มากนักนอกจากติดตามใกล้ชิดและจดจำ *ใครทำอะไร-ตาวีเศษดูอยู่!*☀... ชักยั้งไง? ให้หัวหน้าคสช. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้ม.44 ขยายเวลาชำระค่าวงเงินประมูลคลื่นความถี่ 4G โดยกสทช.ผู้ซังกัหวังให้ผู้ประกอบการ เอไอเอส, ทรูมูฟเอช, ดีแทค มีทุนมาประมูลคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์ (เรียกคืนจากทีวี่ดิจิทัล) พัฒนา **สื่อสาร 5G** ไปพร้อมกับกลุ่มหัวแถวอย่างเกาหลี, ญี่ปุ่น, อเมริกา, จีน?☀ ล่าสุดทั้ง 3 พี่เบิ้มมือถือเบอร์ก

ตัวโก่งหลังเห็นตัวเลขขั้นต่ำกว่า 17,000 ล้านบาทสูงเวอร์... แนวโน้มไปต่ออยาก... ทำได้คือเจ้าภาพกสทช. ฐากร ตัณฑสิทธิ์ กดให้ลดลงหรือเพิ่มเงื่อนไขตามเอกชนเสนอ ไปไม่รอดกินใบอนุญาตได้ (แบบทีวีดิจิทัล)☛ สมมุติกสทช.ยื่นกรณตัวเลขนี้เหมาะสม แล้วพบว่าผู้ประกอบการเมินหน้าหนีไม่ร่วมประมูล... ที่ ขยายเวลา ชำระค่างวดให้ไปแล้ว จะเป็นภาครัฐเสียค่าโง่อีกหรือเปล่า?☛... เครียดข้อพิพาทการค้า 2 ยักษ์ “อเมริกา-จีน” น้ำมันดิบราคาวิ่งแบบกู่ยังไม่กลับ เช่นเดียวกับ ตลาดหุ้นไทย เคยขึ้นไปถึง 1,800 จุดตอนนี้ฉิวเฉียดจะหลุด 1,600 ร่อแร่ทั้งกระดาน โคนเทขายหนักสุดก็ปดท. ทั้งกลุ่มหัวทิ่มตลอดสัปดาห์ นักช้อนซื้อ-ช้อนหักกันหลายรอบ!☛... ว่าด้วยกัญชา? นับแต่เป็นปรากฏการณ์แล้วฝ่ายการเมืองนำมาหาเสียงครึกโครมมีผู้ไม่เคยใช้ทดลองใช้ “น้ำมันสกัด” เยอะมากจนรองเลขาฯอย. นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เตรียมจัดการรองรับความต้องการทางการแพทย์... 1. กัญชาของกลาง 2. ได้จากการบริจาค 3. นำเข้า☛ ก็อยากร่วมแบ่งปันความคิดเห็น ประเด็น “เสรี” จำกัดความให้ชัดถึงดูว่าไม่ใช่ยาเสพติดแต่ก็ไม่ใช่พืชผักเช่นพริก, มะเขือเช่นที่กัญชา เดชา ศิริภัทร เปรียบไว้... ช่วงนี้อย.ควรสนับสนุนให้เครือข่ายที่ได้รับอนุญาตปลูก สร้างผลผลิตเพิ่ม☛ เป็นห่วงก็วิธีใช้เพื่อให้ได้ประโยชน์ตามต้องการ เข้าใจ! กรมการแพทย์ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ แกลงข่าวอีกด้านของการใช้กัญชารักษาโรค ไม่ใช่ชักใบให้เรือเสียเพียงบอกในแสงสว่างนั้นมี ความมืด ถูกห้ามส่งโรงพยาบาลหลายราย☛ อันนี้ “ตริศุล” เล่าสู่กันฟังมีเพื่อนพ้องอยากทดลองว่ากันว่าหยอดได้ลิ้น 1 หยดก่อนนอนจะหลับสบายก็เอาตามนั้นแต่ด้วยไม่ถนัดเลยกลายเป็น 2-3 หยด ที่เกิดขึ้นคือ

มือไม้ตัวลั่นหัวใจหวิวจนไม่กล้านอน ด้วยความรู้สึกว่าหากหลับไปอาจไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีก?★ มันเกิดขึ้นจริง ไม่ใช่ น้ำมันสกัดกัญชาเป็นโทษ จริงๆมีประโยชน์ ประเด็นคือต้องรู้วิธีและปริมาณเหมาะสม สัมพันธ์กับอาการบ่งชี้... เตือน **ผู้ไม่เข้าใจ** หามาใช้เองอาจเผชิญสถานการณ์อันตราย **ทุกอย่างมีคุณมีโทษ-ต้องใช้ให้ถูก!**★... เคยติดตามชมรายการอาหารของเชฟคนดัง เจมี โอลิเวอร์ โดนใจตั้งแต่หลายปีโน้นเสนอเมนูสุขภาพเด็กให้นายกอังกฤษนั่นคือ **แกงเขียวหวาน** ของไทย ไม่น่าเชื่อ วันนี้ธุรกิจภัตตาคาร 25 แห่งของเขาปิดไปแล้ว 22 ทิ้งหนี้สินเป็นพันล้าน พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยน เช่นเดียวกับอีกหลายๆอย่างกระทบจากเทคโนโลยี★ ในบ้านเราเอง คนออกจากบ้านไปภัตตาคารน้อยลงมากอยากกิน ก็ใช้บริการผ่านแอป ไลน์แมน,แกรบฟู้ด,สตาร์,ฟู้ดแพนด้าเยอะเยอะไปหมด จัดซื้อจัดส่งถึงบ้าน... อีกไม่นานร้านอาหารใหญ่โตอาจเหลือเพียงครัวชายผ่านแอปบนมือถือ **ทุกธุรกิจจะคงอยู่ได้ ต้องทันความเปลี่ยนแปลง!**★... **น่าสนใจ** เลี้ยเมาส์ราขับเคลื่อนชนรุดำรวจรองผู้กำกับเสียชีวิตพร้อมภรรยาตกลงจ่ายค่าเยียวยา 45 ล้านบาท... โทษเมาขับรถเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะออกมาอย่างไร, ต่างจากคดีเลี้ยเบนซ์เมายาชนรุดอย่างสด 2 นศ.ปริญญาโท ที่โดนคุก 4 ปีไม่รอกการลงอาญาหรือไม่?★... สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่(NEA) เชิญร่วม **โครงการพัฒนาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ** จุดประกายความคิดด้านการตลาดสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ พร้อมกิจกรรมการทำ Business Model Canvas เพื่อส่งเข้าประกวด แผนธุรกิจยอดเยี่ยม ชิงทุนทำธุรกิจ เพิ่มเติมที่ nea.ditp.go.th★ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม(ประเทศไทย) เชิญเที่ยวชมงาน “**ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย ประจำปี 2562**” ภายใต้แนวคิด “**อัตลักษณ์แห่งคุณค่า ผ้าขาวม้าอาเซียน**” ที่ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์ วันนี้สุดท้าย★



เห็นแจ้งขึ้นอยู่เป็นนานสองนานพอเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะหรือประชาพิจารณ์ ร่างประกาศจัดสรรคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์ เพื่อให้บริการ 5 จี จูการ์ คัดขสิทธิ์ เลขานุการ กสทช. คงจะเจอเสน่ห์ะจิงจิงเข้าไป เลยประกาศยอมรับว่าประเด็นราคาค่าคลื่น ที่เอกชนเรียกร้องว่าแพงเกินไปนั้น ฟังแล้วถือว่ามีเหตุผลมาก...@ เลขานุการ กสทช. บอกว่า บริการ 5 จี ต้องใช้คลื่นจำนวน 200 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นไป แต่ขณะนี้ค่ายมือถือครอบครองคลื่นอยู่รายละเอียดประมาณ 50 เมกะเฮิรตซ์เท่านั้น หากขายคลื่นในราคาที่สูง ก็จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการให้บริการและเงินที่จะนำมาลงทุนวางโครงข่าย 5 จี จึงจะรับเรื่องไปพิจารณาให้รอบคอบอีกครั้ง...@ ประเด็นที่ว่าราคาแพงนั้น สืบเนื่องมาจากการกำหนดราคาค่าคลื่น แบ่งเป็น 3 ไบนูญาต ไบนูญาตละ 10 เมกะเฮิรตซ์ ราคาใบละ 17,584 ล้านบาท

ระยะเวลาชำระเงิน 10 ปี
ระยะเวลาไบนูญาต 15 ปี
ซึ่งขณะนี้ก็มีคลื่นแล้วที่อาจมีการปรับลดราคาให้อีก...@ การจัดสรรคลื่นใน

ครั้งนี้ยังมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างจากครั้งอื่นๆ ที่จะต้องนำเงินส่งเป็นรายได้ของรัฐ โดยครั้งนี้จะนำไปใช้ช่วยเหลือเหล่าบรรดาผู้ประกอบการที่วิดิิจิทัล ซึ่งจะต้องได้รับการเยียวยาเนื่องจากคลื่น 700 เดิมเป็นคลื่นที่ใช้ในการให้บริการทีวี ...@ เริ่มจากเงินก้อนแรกจะนำไปจ่ายคืนให้กับทีวีดิจิทัล 7 ช่องที่คลื่นไบนูญาต เป็นจำนวน 3,700 ล้านบาท และอีกส่วนนำไปสนับสนุนการจ่ายค่าเช่าโครงข่าย (MUX) ทีวีดิจิทัลอีก 9.5 ปี รวมทั้งค่าประมูล 2

งวดสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินราว 36,000-37,000 ล้านบาท...@ จากที่ขายคลื่นค่าไอทีให้นักซื้อเป็นหลัก ลาชาต้า เห็นอัตราเติบโตของยอดขายจากฝั่งนักซื้อหญิง จนต้องหันมาคว้าตลาดนี้ให้ได้อยู่หมัด โดยหลังเปิดตัว LazInStyle แหล่งรวมแบรนด์ยอดนิยมจากร้านค้าออนไลน์เมื่อเดือน ต.ค.ปีก่อน ก็ทำยอดขายโตขึ้นถึง 60% อันมาจากพลังหญิงล้วนๆ...@ ธนิตา ชูวัฒนา ซีอีโอ ลาชาต้า ไทย เล่าว่า มีนักซื้อหญิงถึง 22% ที่ซื้อของออนไลน์ทุกวัน ขึ้นตัววันละ 1 ออเดอร์ นอกจากนั้นพวกเขายังซื้อหลากหลาย โดยสินค้ายอดนิยมมีตั้งแต่เครื่องสำอาง สกินแคร์ เครื่องประตันทวี เสื้อผ้า เครื่องประดับ และกระเป๋า ที่ซื้อเยอะซื้อเยอะ...@ เสนอตัวเป็นทางเลือกใหม่ GET FOOD แอปพลิเคชันจัดส่งอาหาร ตามตามด้วยโปรร้อนแรง "Flash Deal" ตีลดเมนูดังลด 50-70% แคมโปรส่งฟรีทั่วกรุงเทพฯ (ภายในระยะ 5 กิโลเมตร) เริ่มตั้งแต่วันที่ 24-31 พ.ค.2562 อาทิ ร้านอินารี, ราชาคอหมูย่าง, ตำแหลก ขอเชิญสั่งเพื่อความสุขต่อปากและท้อง...@ เพลย์ลิสต์ใหม่ของ Spotify "Thailand Discovers" ที่ถูกแฟนชาวไทยค้นพบมากที่สุดในช่วง 60 วันที่ผ่านมา ประกอบด้วย Whal & Dolph วงอินดี้ป๊อปสัญชาติไทยที่เปิดตัวด้วยซิงเกิ้ลแรกในปี 2559 ขึ้นแท่นอันดับ 1 ในลิสต์ 10 ตามมาด้วยเกิร์ลกรุ๊ป ITZY, Polycat, NINE BY NINE, อิงค์ วรินทร์, The Toys, ปาล์มมี, YOUNGOHM, ป๊อบ ปองกูล และ TOMORROW X TOGETHER...@ แฟนๆฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่เพิ่งจบฤดูกาลไปคงต้องลุ้นกันหนักหน่อยหลังจากข่าวที่ว่าเฟซบุ๊ก ทำดีลถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีกในไทย 3 ฤดูกาลที่จะถึง หลุดมือไปนั้น ได้กลายเป็นเรื่องจริงแบบเงียบกริบ ส่วนผู้ใดจะรับช่วงต่อ ก็คงต้องชัดเจนและจบในเร็ววัน...@

สก๊อบแนวหน้า 5



เข้าใจ 'วัยรุ่น-คนยุคใหม่'
แก้ปมการเมือง '2วัยขัดแย้ง'



เข้าใจ'วัยรุ่น-คนยุคใหม่' แก้ปมการเมือง'2วัยขัดแย้ง'

“ผลการเลือกตั้งมันต่างจากที่โพลล์หรือนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เห็น ผลเลือกตั้งสะท้อนคน 3 กลุ่ม 1.กลุ่มผู้จงรักภักดีต่อพรรคเพื่อไทย หรือคุณทักษิณ (ชินวัตร) 2.กลุ่มคนมีอายุพรรคพลังประชารัฐ เรียกว่าอนาคตเก่า 3.กลุ่มคนหนุ่มสาวพรรคอนาคตใหม่ แต่ในอนาคต 2 กลุ่มหลังนี่คือคนสำคัญมากของประเทศไทย และนับวันในอนาคตกลุ่มไหนมากขึ้น?...คนแก่! ไม่ใช่คนหนุ่ม

ความต้องการและโลกทัศน์ของคน 2 กลุ่มหลังนี้ต่างกันมาก คนสูงอายุมีแนวคิดอนุรักษ์นิยมทางการเมือง พรรคพลังประชารัฐ ถึงคะแนนมาเยอะมาก และในอนาคตคนกลุ่มนี้จะมีมากขึ้น เกิดความแตกต่างด้านความคิดระหว่างคนหนุ่มกับคนแก่ ในบ้านก็แตกต่างกันแล้ว ฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่”

ตอนหนึ่งจากคำกล่าวของ นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในงานเสวนา “เดินทางเศรษฐกิจไทยหลังการเลือกตั้ง” เมื่อต้นเดือนเม.ย. 2562 พูดถึง “ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.)” เมื่อ 24 มี.ค. 2562 ซึ่ง 2 พรรคการเมืองเกิดใหม่อย่าง “พลังประชารัฐ-อนาคตใหม่” ได้รับคะแนนเสียงจำนวนมาก พร้อมๆ กับการเกิด “วิวาทะทางความคิด” ระหว่างผู้สูงวัยกับคนรุ่นใหม่

กลางเดือนพ.ค. 2562 ที่อาคารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีการจัดเสวนา “WHY WE POST : เข้าใจโลกใหม่ของวัยรุ่นยุคเน็ต” โดย สสส. ร่วมกับ



สำนักพิมพ์บุ๊คสเคป (Book Scape) เกรียงไกร วชิรธรรมพร ผู้เขียนบทละครซีรีส์ “ฮอว์โมน วัยว้าวุ่น” กล่าวถึงประเด็น “คนต่างวัยกับมุมมองชีวิตที่แตกต่างกัน” ยกตัวอย่างง่ายๆ ก็เช่น “การฟังเพลง” คนรุ่นเก่า รุ่นกลางและรุ่นใหม่ โดมากับนักร้องและเพลงที่ไม่เหมือนกัน

ดังนั้นสิ่งที่เราจะพบเห็นคือเมื่อคนรุ่นสูงอายุมานั่งฟังเพลงของคนรุ่นกลาง หรือคนรุ่นกลางไปฟังเพลงของคนรุ่นใหม่ก็อาจรู้สึกว่

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/ความเห็น

วันที่: อาทิตย์ 26 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 13908

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 5

Col.Inch: 92.87 Ad Value: 139,305

PRValue (x3): 417,915

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: สก๊อปแนวหน้า: เข้าใจ'วัยรุ่น-คนยุคใหม่'แก้ปมการเมือง'2วัยขัดแย้ง'

ไม่เพราะเอาเสียเลย หรือ “ความฝันในอนาคต” หากย้อนไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนตอนที่ไปศึกษาชีวิตวัยรุ่นเพื่อนำมาเขียนบทซีรีส์ สอริโมน วัยรุ่นยุคนั้นบอกว่าอยากเป็นศิลปินคาราโอเกะ แต่เมื่อไม่นานนี้ที่ไปตามวัยรุ่นยุคปัจจุบัน พบว่าความฝันของวัยรุ่นยุคนี้คือการเป็น “ยูทูปเบอร์ (Youtuber)” อันหมายถึงการทำอะไรก็ได้ อาทิ รีวิวสินค้า เล่นวิดีโอเกมโชว์ผ่านเว็บไซต์ยูทูป (Youtube) ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้ใหญ่อาจจะไม่เข้าใจ

“ประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่เราไม่เหมือนกัน ผู้ใหญ่อาจจะโตมาในยุคที่คนนั้นมันโกงอย่างนั้นอย่างนี้ เด็กไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นมันเป็นอย่างนี้ แต่เด็กก็จะรู้สึกว่ามันผ่านมานานแล้วนะเรากำลังจะพูดถึงการแก้ไขด้วยวิธีการนี้นะ ทำไมพ่อแม่ไม่ฟัง? พ่อแม่เอาแต่คิดว่ามันพวกของคนนี้เดี๋ยวก็จะอย่างนี้ พอประสบการณ์ทางการเมืองไม่เหมือนกัน การคุยกันบนโต๊ะกินข้าวที่บ้านคือหายนะ ไม่ว่าจะเป็นอย่างนี้หรือลูกเรากับเรามา มันจะไม่ตรงกันแล้วมันยากที่จะจูนกันได้ คนที่จูนกันได้คือคนที่ฟังกันเท่านั้น” เกรียงไกร กล่าว

ขณะที่ อิศริยะ ไพริพ่ายฤทธิ์ ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหาร “บล็อกนั้น (Blognone)” สำนักข่าวที่เน้นนำเสนอด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) กล่าวถึงเว็บไซต์สังคมออนไลน์อย่าง “เฟซบุ๊ก (Facebook)” ที่พบว่า “วัยรุ่นใช้งานน้อยลง” โดยหันไปใช้สื่อออนไลน์อื่นๆ แทน เช่น “ทวิตเตอร์ (Twitter)” ส่วนหนึ่งเพราะ “พ่อแม่หันมาใช้เฟซบุ๊กมากขึ้น..แต่วัยรุ่นต้องการพื้นที่ที่ไม่มีพ่อแม่ตามมาถึง” นอกจากนี้ในยุคหลังๆ “ผู้คนหันมาคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวมากขึ้น” เห็นได้จาก “การคุยในแอปพลิเคชันไลน์ (Line)” ที่เป็นกลุ่มปิดแทนการโพสต์บนหน้าเฟซบุ๊ก เป็นต้น

อีกทั้ง “วัยรุ่นมีการเรียนรู้และปรับตัวในการใช้สื่อออนไลน์” เช่น ในอดีตอาจมีข่าววัยรุ่นหญิงถูกล่อลวงทางอินเทอร์เน็ตอยู่บ่อยครั้งแต่ระยะหลังๆ พบข่าวทำนองนี้ลดน้อยลงไป ส่วนหนึ่งพบว่า “คู่สมทนามีการพิจารณารายละเอียดกันมากขึ้น” อาทิ ดูประวัติที่แสดงบนสื่อออนไลน์ว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใดก่อนเลือกว่าจะคุยกันต่อหรือไม่ หรือการ “ไม่ออกตัวแรงเวลามีดราม่า” เวลาที่มีข่าวบันเทิง ดาราคนแรกออกมาให้ข่าวก่อนแล้วฝ่ายคู่กรณีออกมาตอบโต้ เพราะไม่มีใครอยาก “เจ็บ” เมื่อพบในภายหลังว่าข้อเท็จจริงเป็นคนละเรื่องกับที่ออกตัวไปแล้ว

พรรณราย โอสถาภิรัตน์ อาจารย์สาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ยกตัวอย่างไม่นานนี้กรณี “นักศึกษา มธ.รังสิต ไม่พอใจที่ชุมชนใกล้หอพักเปิดเพลงเสียงดัง” หากดูความเห็นในเฟซบุ๊กกับทวิตเตอร์จะพบข้อแตกต่าง “นักศึกษาเล่าให้ฟังว่ารู้สึกอบอุ่นเป็นพวกเดียวกันเมื่อดูความเห็นในทวิตเตอร์ แต่ในเฟซบุ๊กเขา

จะเห็นความเห็นที่หลากหลายกว่า” เพราะนักศึกษามีแนวโน้มไปใช้ทวิตเตอร์กันมาก จึงมีความเห็นไปในทางเดียวกัน ถึงกระนั้นวัยรุ่นก็เลือกใช้และดูสื่อออนไลน์อย่างหลากหลาย

“ในแง่นี้ก็ที่น่าสนใจว่าพอผู้ใหญ่มาพ่อแม่มาเขาเลิกใช้เฟซบุ๊กไปเลยหรือเปล่า? ก็ไม่ได้เลิก เขาก็เห็นทุกด้าน เห็นหลายๆด้าน อย่างเฟซบุ๊กที่นักศึกษายังเลิกเล่นไม่ได้เพราะพ่อแม่ก็คอยทำให้ใช้ เวลาเลิกใช้ภาพเขาก็รู้ว่าจะต้องเลือกโพสต์ภาพแบบไหน เพราะจะมีเพื่อนที่เป็นเพื่อนของพ่อแม่ด้วย หรือในทวิตเตอร์เองวัยรุ่นก็มีหลายบัญชีและมีวิธีการใช้ที่ซับซ้อนมาก เขาจะต้องรู้ว่าจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่ติดตามอย่างไร ใครที่คิดว่าการเล่นสื่อเหล่านี้เป็นเรื่องจบบท เราพูดได้ว่ามันไม่ใช่ แต่บางทีเราอาจไม่ได้ให้คุณค่าว่ามันเป็นความรู้หรือเปล่า?”

อาจารย์พรรณราย ระบุ

มุมมองจากผู้กำกับดูแล นพ.ประวิทย์

ลีสถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

กล่าวว่า เหตุแห่งความขัดแย้งมาจาก “คน 2 วัยถือชุดความจริงคนละชุดกัน” คนรุ่นใหม่อาจหวังจะสู้กันยาว ๆ รอให้คนรุ่นเก่าล้มหายตายจากแล้วสังคมจะเปลี่ยนแปลง ส่วนคนรุ่นเก่าเมื่อรู้ว่าเหลือเวลาชีวิตอีกไม่มากจึงต้องรีบเผด็จศึกด้วยการจัดระเบียบโครงสร้างอำนาจต่าง ๆ เพื่อรักษาสິงที่ยึดถือให้ยังดำรงอยู่

“ถ้ารัฐยังยึดแนวคิดซึ่งไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย อย่งไรการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิด เพียงแต่จะเกิดอย่างไม่สงบสุขแค่นั้นเอง เพราะเราไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แล้วอย่างที่ยกคือคนรุ่นใหม่เขาก็รอวันที่โลกมันจะเปลี่ยนไป การจะหมุนโลกย้อนกลับมันคงเป็นไปได้ ถ้าถามผมว่าจะทำอย่างไร ผมเข้าใจว่าผู้มีอำนาจควรเปิดกว้างและศึกษาแล้วหาอนาคตร่วมกัน เราพูดถึงอนาคต 10-20 ปีข้างหน้า ไม่ใช่อนาคตของคนที่ยกยุทธศาสตร์เพราะคงตายไปหมดแล้ว คนที่อยู่เผชิญทุกข์และสุขคือคนรุ่นนี้” นพ.ประวิทย์ กล่าว

SCOOP@NAEWNA.COM